

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ๖ บริษัทค้าปุ๋ยหันราคาลงอีก ๒๐% ชูใครค้ากำไรเกินควรระวังเจอดี
๒. ภาครัฐระบายข้าวแจกชาวนา
๓. ๔ บิ๊กค้าไข่ไก่พร้อมใจสู้วิกฤติ
๔. ส่งออกไก่เนื้อฝืนหวาน
๕. ธปท. ใต้ชี้ราคาขายดังทำศก. หด
๖. แกนนายางใต้ชี้ปัญหาพรบ. สวนป่า
๗. ต่างชาติรุมขอแถมยางบึงกาฬ จีนโชว์เครื่องกรีดยางสมองกล
๘. ชาวนาเชียงใหม่โครงการธ.ก.ส. ร่วมขอสินเชื่อชะลอขายข้าว “น้อย”
๙. เปิดแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานชุมชนเขตทุ่งครุ
๑๐. ประชุมจํานำข้าว
๑๑. ประชุมทุจจริตมัน

หนังสือพิมพ์

- ฐานเศรษฐกิจ
สยามธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
มติชน
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยรัฐ
ไทยรัฐ

6 บริษัทค้าปุ๋ยหันราคาลงอีก 20% ชูใครค้ากำไรเกินควรระวังเจอดี

เกษตรกรราย ผู้ประกอบการ ปุ๋ยอินทรีย์ 6 ราย ยอมหันราคาตาม น้ำมันลงอีก 20% ส่วนรายอื่นปรับลด 10% จากราคาขายหน้าโรงงาน ชูชัยบัว-ชาบัว ลักไถ่ค้ากำไรเกินควรระวังเจอดี ขณะระยะยาวเร่งส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยลดต้นทุนแทน เป้าลคนำเข้าปุ๋ยเคมี 2 หมื่นล้านบาท/ปี

พล.อ.ดร.วิจิต สาทรานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณา ศึกษาแก้ปัญหาปุ๋ยและการปฏิรูประบบการเพาะปลูกพืชเกษตรกรรม อย่างเป็นระบบ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" หลังการประชุมคณะอนุกรรมการ (4 ก.พ.) ว่า ได้มีการเจรจาต่อรองราคาปุ๋ยอินทรีย์ กับ นายพงษ์เทพ อินตะริกันนท์ นายกสมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทย เป็นรอบที่ 2 หลังจากรอบแรกได้มีการเจรจาและประสบความสำเร็จไปแล้ว โดยทุกโรงงานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์พร้อมใจยินดีที่จะลดราคาให้ 10% จากราคาหน้าโรงงาน นับว่าเป็นความสำเร็จไปอีกระดับหนึ่ง แต่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มองว่าน่าจะลดราคาได้อีก จึงขอเจรจาใหม่เป็นรอบที่ 2 โดยผลการเจรจาครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจเช่นกัน โดยมีผู้ประกอบการค้าปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 6 ราย ยินดีที่จะลดราคาปุ๋ยอินทรีย์ให้อีก 20% จากราคาหน้าโรงงาน

สำหรับผู้ประกอบการ 6 บริษัท ที่ยินดีลดราคาปุ๋ยลงอีก 20% ได้แก่ 1. บริษัท วิถีธรรมชาติ จำกัด (บจก.) ปุ๋ยตราดวงตะวันเพชร 2. บจก.ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ พลบุรี ปุ๋ยตราเทพวหาร 3. บจก. เมโทรเฟอติไลเซอร์ ตราช้างคู่ตะวัน 4. บจก. สาม ส.เพื่อนรัก ตราสวนนกดวงดี 5. บจก. ยูเอฟไอ อินเตอร์เนชั่นแนล

ช้างคู่ตะวัน



ตราช้าง



เนื่องจากไม่มี จุลินทรีย์เป็นสื่อ นำในการแตกตัวของแร่ธาตุ โดยที่ผ่านมาเกษตรกรมักใช้ แต่ปุ๋ยเคมีเป็นหลักทำให้สภาพดินเสีย และขาดการวิเคราะห์สภาพดินว่าขาดแคลนแร่ธาตุใดบ้าง

ตรายูเอฟไอ และ 6. บจก. ออร์แกนิกส์ คอร์ปอเรชั่น ตราไก่อินทรีย์

พล.อ.ดร.วิจิต กล่าวว่า สำหรับปุ๋ยที่ทั้ง 6 บริษัทจะปรับลดราคาลงอีกนั้น จะเป็นปุ๋ยสูตรใดบ้าง ต้องให้ทั้ง 6 บริษัท แจ้งกลับมาอีกครั้ง อย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าในอนาคตจะต้องให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง โดยต้องอาศัยแรงจูงใจทางด้านราคาเป็นสำคัญ ซึ่งในอนาคตตั้งเป้าลดการนำเข้าแม่ปุ๋ยเคมีได้ถึง 2 หมื่นล้านบาท อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อดินในระยะยาวด้วย

"ได้ให้การบ้านกับทางกรมพัฒนาที่ดิน ไปออกแบบเครื่องวิเคราะห์ดิน เพื่อให้ได้ค่ามากำหนดการใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพดิน การใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร ควรจะได้เรียนรู้เรื่องการผสมปุ๋ยใช้เอง เพื่อให้ดินและพืชได้รับธาตุอาหารตรงกับความต้องการ ช่วยเพิ่มผลผลิต และช่วยลดต้นทุน สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องพึ่งกับทางราชการ เนื่องจากดินในแต่ละพื้นที่ต้องการธาตุอาหารที่แตกต่างกัน"

ปัจจุบันพบว่าภาคการเกษตรไทยใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เนื่องจากในดินทุกแห่งมีแร่ธาตุไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม(K)อยู่แล้ว แต่พืชไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

นอกจากนี้ทางกระทรวงเกษตรฯ จะเร่งติดตามความก้าวหน้าในเรื่องการปรับลดราคาปุ๋ยอินทรีย์ทั่วประเทศเป็นระยะๆ โดยจะมีชุดสมตรวจ เพื่อเฝ้าระวังพวกชูชัยบัว-ชาบัว ที่มารับซื้อปุ๋ยหน้าโรงงาน แล้วไม่ยอมปรับลดราคาให้เกษตรกรปลายทาง โดยหวังกินกำไรมากๆ จะเจอดีแน่ เพราะมาตรการที่ออกมาเป็นเป็นการคืนความสุขให้กับเกษตรกรอีกครั้งหนึ่ง ตามนโยบายรัฐบาล

อนึ่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) รายงานสถานการณ์ความต้องการการใช้ปุ๋ยภายในประเทศ ณ ปี 2555 มีความต้องการใช้ปุ๋ยเคมี 6.23 ล้านตัน ในจำนวนนี้มีการนำเข้า 5.65 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 8.5 หมื่นล้านบาท ส่วนการนำเข้าปุ๋ยอินทรีย์ปี 2555 มีปริมาณ 1 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 1.4 พันล้านบาท ส่วนการนำเข้าปุ๋ยเคมีปี 2556 มีปริมาณ 5.585 ล้านตัน และในปี 2557 คาดการณ์ว่าจะมีการนำเข้าประมาณ 5.530 ล้านตัน จะเห็นได้ว่าประเทศไทยต้องนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถควบคุมราคาปุ๋ยได้เอง

แนะรัฐระบายข้าวแจกชาวนา

■ ใต้ 2 เด้ง 'กู่วิกฤติระยะสั้น-ต้นราคาตลาดโลก'

พลวัต การบริโภค การค้า และสต็อกข้าวโลก

ปี	พาวลิต	ทรมสโรโลก	เป้าหมาย	ส่งออก	สต็อกโลก
ปี 2553/54	449.2	445.4	36.2	36.2	98.6
ปี 2554/55	465.8	460.0	39.1	39.1	104.4
ปี 2555/56*	469.0	466.8	38.4	38.4	106.6
ปี 2556/57*	470.6	472.9	39.8	39.8	104.3

ปี 2556* ครอบคลุมถึงเดือนธันวาคม 2556

ซูโมเดลระบายข้าวในสต็อกแจกชาวนา เชื่อเกิดประโยชน์ 2 เด้ง เด้งหนึ่งชาวนาไม่ต้องเสียเงินไปซื้อข้าวจากพ่อค้ามาบริโภค เด้งสองช่วยระบายข้าวในสต็อกต้นราคาตลาดไม่ให้ตกต่ำในช่วงเดือนส.ค.-ก.ย. ซึ่งคาดว่าจะมีข้าวนาปรังออกมามากกว่า 7 ล้านตัน แม้รัฐบาลจะใช้งบประ-

มาณกว่า 4 หมื่นล้านบาท เยียวยาปัญหาการค้าข้าวตกต่ำ ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ด้วยการให้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท จำนวนไม่เกิน 15 ไร่ แต่ความเดือดร้อนของชาวนาหาได้จบสิ้นลง เมื่อประเทศไทยเกิดภาวะฝนแล้ง จนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; **หน้า 10 ▶**

แนะรัฐ

ต้องประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทำนาปรังฤดูกาลผลิตปี 2558/59 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน เนื่องจากขาดแคลนน้ำ ส่งผลให้ชาวนาไม่มีรายได้ หรือหากใครจะเสี่ยงคงลองทำดูก็ไม่คุ้มทุน เนื่องจากราคาข้าวเปลือกปัจจุบันราคาเพียง 6,500 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าทุน นั่นหมายความว่าชาวนาขาดทุนตั้งแต่ยังไม่ขายข้าว

ด้วยเหตุนี้ การประชุม ครม. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 จึงมีมติเห็นชอบโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่แล้งซ้ำซาก ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอวงเงิน 3,173.9 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 แจกจ่ายไปตามตำบลต่างๆ ตำบลละ 1 ล้านบาท จำนวน 3,052 ตำบล ใน 58 จังหวัด เพื่อให้แต่ละท้องถิ่นบริหารจัดการเพื่อเกิดการสร้างงานและเกิดรายได้กับชาวนา

ปราโมทย์ วณิชานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่าเป็นโครงการที่ดี แต่ก็เป็น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยที่ยังคงทิ้ง ปัญหาเดิมๆ ให้หมักหมมไว้ไม่ต่างจากอดีต เขาเฝ้าติดตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ยังไม่เห็นโมเดลหรือทิศทาง การพัฒนาอาชีพทำนาที่แตกต่างไปจากรัฐบาลที่มาจาก การเลือกตั้ง ทำให้ ด้วยการใช้งบประมาณครั้งแล้วครั้งเล่า เขายังไม่เห็นแผนการบรรเทาทุกข์ชาวนาให้หันไปปลูกพืชชนิดอื่นแบบจับต้องได้ ถ้าวันนี้ชาวนายากหันไปปลูกถั่วเขียว มีพันธุ์ถั่วเขียวดีๆ แจกที่โน่นบ้าง หรือมีตลาดประกันราคาซื้อขายอย่างไรบ้าง เมื่อความชัดเจนตรงนี้ไม่มี ชาวนาก็ไม่รู้อะไรไปปลูกพืชชนิดอื่นอย่างไร

สิ่งที่เขาเห็นก็คือการออกข้าวด้วยความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้ส่งออกข้าวว่า เวลาที่เราทวงแชมป์คืนมาได้ แล้ว ด้วยการขายในราคาที่ต่ำลง แล้วก็มาบีบซื้อจากชาวนาในราคาถูกๆ กลายเป็นว่าเราได้แชมป์มาพร้อมกับความเจ็บปวดของชาวนา แม้กระทั่งนโยบายการแจกเงินชาวนา สุดท้ายคนที่ได้โอนีสงสก็คือพ่อค้าที่ชาวนาจะต้องเอาเงินนั้นไปซื้อสินค้า รวมถึงการซื้อข้าวที่ขายออกนอกมือของตัวเอง

"วันนี้เราให้ข้าวในสต็อกรัฐบาลหลายล้านตัน ถ้ารัฐบาลจะช่วยเหลือชาวนาด้วยการแจกข้าวให้กับชาวนา ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งทำได้ เช่น ครอบครัพละ 50 กิโลกรัม ประโยชน์ที่ได้รับจะเกิด 2 ทาง ทางที่หนึ่งชาวนาไม่ต้องเสียเงินไปซื้อข้าวจากพ่อค้ามาบริโภค ทางที่สองเป็นการหาช่องทางระบายข้าวในสต็อกออกมา ซึ่งจะช่วยดันราคาตลาดไม่ให้ตกต่ำลง ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2558 ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนที่คาดว่าชาวนาจะแห่กันทำนาปรังใหม่ และจะทำให้มีข้าวนาปรังออกมาในช่วงนั้นไม่ต่ำกว่า 7 ล้านตัน หากข้าวในสต็อกยังมีหมักหมมอยู่ ผู้ซื้อในตลาดก็คงกดราคาให้ต่ำลง ทำให้ราคาข้าวเปลือกในประเทศจะอยู่ที่ตันละ 6,500-7,000 บาท และรัฐบาลอาจตั้งงบประมาณอีกอย่างน้อย 2 หมื่นล้านบาทช่วยเหลือชาวนา ซึ่งเป็นเงินภาษีของคนทั้งประเทศ"

โดยก่อนหน้านี้จากการตรวจสต็อกข้าวของรัฐบาลคงค้างอยู่ในสต็อกมากกว่า 18.5 ล้านตัน และในตลาดโลกก็รู้ว่าไทยมีข้าวจำนวนมากเหลืออยู่ ทั้งตลาดมีความกังวลว่าอาจจะมีการระบายข้าวออกมาท่วมตลาด ทำให้ราคาข้าวตกได้ ดังนั้นรัฐบาลต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไร โดยต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนในการระบายข้าว และต้องเป็นยุทธศาสตร์ที่ไม่ทำให้การระบายข้าวตกต่ำกว่าในปัจจุบันด้วย ดังนั้นแนวทางในการบริหารจัดการข้าวในสต็อกให้เกิดผลขาดทุนน้อยที่สุดจึงขึ้นอยู่กับจังหวะและฝีมือในการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งการแจกข้าวสารให้กับชาวนาถือเป็นโมเดลหนึ่งที่สามารถทำได้

4 บิ๊กค้าไข่ไก่พร้อมใจกู้วิกฤติ!

เก็บ Egg เข้าห้องเย็น/ดันส่งออก/ผู้เลี้ยงยื่น 6 ข้อรัฐบาล

4 บริษัทผู้ผลิตและค้าไข่ไก่รายใหญ่ “ซีพี-เบทาโกร-แหลมทอง ฟาร์ม-รวมพรมิตร” พร้อมใจเก็บไข่ไก่เข้าห้องเย็น และดันส่งออก 30% หวังลดชีพหลายในตลาด หลังราคาร่วงกราวดุกว่า 1 บาท ขณะผู้เลี้ยงเตรียมล่ารายชื่อขอเงิน คชก. 1.5 พันล้านบาททั้งระบบ ชี้ไข่ล้นตลาด 4 ล้านฟองต่อวัน ผลพวงเปิดเสรีนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ต้นจำนวนฟาร์มเพิ่มขึ้น 6 มาตรการเร่งด่วนแก้วิกฤติ ชีดเส้นตาย 7 วันบุกทำเนียบ หากไร้มาตรการช่วย

แหล่งข่าวจากสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากการประชุมร่วมสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาระดับราคาไข่ไก่ตกต่ำ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทาง 4 บริษัทผู้ผลิต และค้าไข่ไก่รายใหญ่ ที่มีสัดส่วนการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไข่สูงที่สุดได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (บจก.) บจก. เบทาโกร ในเครือเบทาโกร บจก. แหลมทองฟาร์ม และ บจก.รวมพรมิตร ได้ตอบรับกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ว่าจะเก็บไข่ไก่เข้าห้องเย็นรวมถึงส่งออก 30% ของผลผลิตของแต่ละราย เพื่อลดชีพหลายไข่ไก่ในท้องตลาดลง หลังจากราคาไข่ได้ตกต่ำอีกครั้ง จากที่เคยขายไข่ไก่คละหน้าฟาร์มได้ราคาสูงที่ 3.50 บาท/ฟอง ล่าสุด(6 ก.พ.) ราคาอยู่ที่ 2.20 บาท/ฟอง หรือลดลงมากกว่า 1 บาท/ฟอง ขณะที่ต้นทุนการผลิต ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้มีการประชุมต้นทุนวันเดียวปรับจาก 2.90 บาท เป็น 3 บาท/ฟอง

“ผลจากการยกเลิกการจำกัดโควตาการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ เมื่อปี 2553 ทำให้มีการนำเข้าแม่พันธุ์อย่างเสรีมากขึ้น ทำให้มีจำนวนฟาร์มเลี้ยงเพิ่มขึ้น และผลผลิตเพิ่มขึ้น ดังนั้นในครั้งนี้อย่างไรก็ต้องขอความร่วมมือจากผู้ผลิตรายใหญ่แบบครบวงจร รวมถึงกลุ่ม

ผู้นำเข้าพ่อแม่พันธุ์ ผู้ผลิตลูกไก่ ทั้ง 22 บริษัท อาทิเช่น บริษัท ซีพี เบทาโกร วมพรมิตร แหลมทอง เป็นต้น โดยทั้ง 4 บริษัทได้ขานรับแล้วว่า จะช่วยเหลือเกษตรกรโดยเก็บไข่ไก่เข้าห้องเย็นและส่งออก เพื่อลดชีพหลาย และดันราคาให้สูงขึ้น”

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้ว จะให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศลงรายชื่อ เพื่อขอเงินจากกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร (กองทุน คชก.) ผ่านคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ็กบอร์ด) จำนวนเงิน 1.5 พันล้านบาท เพื่อจูงใจให้เกษตรกรปลดแม่ไก่ไข่ขึ้นกรง โดยได้รับเงินชดเชยตัวละ 20 บาท และสนับสนุนการส่งออกไข่ไก่ การเก็บไข่ไก่เข้าห้องเย็น โดยกลุ่มสหกรณ์ รัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ/เอกชน เนื่องจากขณะนี้เกษตรกรรายย่อยประสบภาวะขาดทุนอย่างมากเป็นเวลานาน จากราคาไข่ไก่ตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง

“ก่อนหน้านี้มีบริษัทนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ 9 บริษัท หลังเปิดเสรีเพิ่มเป็น 22 บริษัทแล้วเกษตรกรเองก็มีฟาร์มเกิดขึ้นใหม่เพิ่มขึ้นจากกว่า 4 พันฟาร์ม ปัจจุบันเป็นกว่า 6 พันฟาร์ม สาเหตุมาจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ราคาไข่ไก่จูงใจให้มีการขยายการเลี้ยงเพิ่มขึ้น ทั้งรายใหม่และรายเก่า”

นายชัยพร สีถิ่น ประธานชมรมผู้

เลี้ยงไก่ไข่ภาคกลาง กล่าวว่า นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประธานชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ เห็นชอบร่วมกันที่จะยื่นหนังสือขอเรียกร้องต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะเลขานุการ เอ็กบอร์ด เพื่อขอเงินจำนวน 1.5 พันล้านบาท พร้อมข้อเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาระดับราคาไข่ไก่ โดยเร่งด่วนต่อรัฐบาล ดังนี้ 1 ให้ลดการเลี้ยงไก่ไข่ลง 30% ทั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน 2 ยกเลิกไข่ไก่เป็นสินค้าควบคุม ถ้าไม่ยกเลิก ให้มีมาตรการ

ส่งออกไก่เนื้อผืนหวาน

●อนาคตสดใสล้นโกยรายได้ 8.2 หมื่นล้าน

นายศึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ ผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย เปิดเผยว่า ไก่เนื้อของไทย มีการเติบโตและอนาคตที่สดใส คาดว่าในปี 2558 นี้ไทยจะสามารถส่งออกไก่เนื้อได้ 600,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณ 6-7% จากที่ส่งออกได้ 570,000 ตัน ส่วนมูลค่าจะเพิ่มขึ้น 5% หรือประมาณ 81,000-82,000 ล้านบาท และคาดว่าในช่วงกลางปีนี้ตลาดเกาหลีใต้จะอนุญาตให้ไทยส่งออกไก่สด ไปได้ ที่จะช่วยให้ไทยส่งไก่สดเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งไทยเคยส่งได้ถึง 40,000 ตันต่อปี ปัจจุบันส่งได้เฉพาะ ไก่ปรุงสุกปริมาณ 15,000 ตันต่อปี

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีไทยปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตทั้งในประเทศและมาตรฐานสากลอย่างครบถ้วน ผู้ประกอบการไทยล้วนให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐาน และระบบปฏิบัติการด้านการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ฟาร์มจนถึงมือผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด ปิดแนวทางการผลิตตามข้อกำหนดทางการค้าของฮียูและญี่ปุ่น และมาตรฐานสากลในคราวเดียวกัน ทำให้การส่งออกจนถึงปัจจุบันยังไม่เคยมีการตรวจพบว่ามีไก่ของประเทศไทยมีการใช้ฮอร์โมน

นายสุเมธ ทรัพย์ชูกุล นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก เปิดเผยว่า ไทยเป็นผู้ส่งออก เนื้อไก่รายใหญ่ติดอันดับ 4 ของโลก ในแต่ละปีมีการส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์มากกว่า 500,000 ตัน โดยมีตลาดหลักคือสหภาพยุโรป (ฮียู) และญี่ปุ่น คิดเป็น 80-90% ของการส่งออกเนื้อไก่ทั้งประเทศ ซึ่งทั้งสองตลาดให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของผู้บริโภคในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกฎระเบียบที่ห้ามใช้ฮอร์โมนและสารปฏิชีวนะในการเลี้ยงไก่ ซึ่งในทางปฏิบัติ ยังไม่เคยตรวจพบเนื้อไก่ไทยที่มีการปนเปื้อนฮอร์โมน

ธปท.ได้ชี้ราคาอย่างดิ่งทำศก.หด

สงขลา - นางจิตทิพย์ พงษ์เพชร ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคใต้ สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ว่าราคาสินค้าเกษตรที่ลดลงส่งผลให้รายได้เกษตรกรหดตัว รวมทั้งการผลิตภาคอุตสาหกรรมและมูลค่าการส่งออกลดลง ทำให้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอลง การลงทุนภาคเอกชนหดตัว สะท้อนจากเงินให้สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ชะลอตัวต่อเนื่อง

“ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้เดือนธ.ค.ปีที่ผ่านมา โดยรวมหดตัวตามการผลิตสินค้าเกษตรหลักทั้งยางและปาล์มน้ำมัน ที่ลดลงร้อยละ 14.1 ราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 26.6 จากราคาอย่างที่อยู่ในระดับต่ำ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 3.9 ตามการลดลงของอุตสาหกรรมยางและน้ำมันปาล์ม การท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น มีนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านตรวจคนเข้าเมืองในภาคใต้ 865,509 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20” นางจิตทิพย์กล่าว

แกนนำขบวนการได้ชี้ปัญหาพรบ.สวนป่า

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ นายปรีชา สุขเกษม ที่ปรึกษาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยจังหวัดสงขลา ให้ความเห็นกรณีการเสนอร่าง พ.ร.บ.สวนป่า ฉบับที่... (แก้ไข พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.2535) ที่มีการบรรจุไม้ยางพาราอยู่ในบัญชีต้นไม้ห้าฝั พ.ร.บ.สวนป่า ที่จะส่งผลทำให้การตัดโค่นและเคลื่อนย้ายไม้ยางพาราถูกกฎหมายทันทีห้ามไม่ได้รับการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ ว่า ไม่ว่าจะออก พ.ร.บ.ใดๆ ที่เกี่ยวข้องออกมา ในมติของชาวสวนยางมองว่าไม่ควรส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยทั่วไปรวมทั้งการประกอบอาชีพของชาวสวนยาง โดยเฉพาะการตัดโค่นไม้ยางเพื่อจำหน่ายที่สามารถดำเนินการได้เลย แม้ทางสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะออกมายืนยันว่าร่าง พ.ร.บ.สวนป่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อชาวสวนยาง เพราะในส่วนที่ชาวสวนยางกังวลในบัญชีแนบท้ายได้ตัดออกไปแล้ว สนช.ควรประชาสัมพันธ์รายละเอียดของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ให้เข้าใจ รวมทั้งสิ่งที่รัฐต้องเร่งรัดดำเนินการคือการให้ความช่วยเหลือเรื่องราคาแก่ชาวสวนยางพาราก่อนถึงฤดูปิดกรีดยางพารา เพราะหากช่วยในช่วงที่ปิดกรีดยางก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร

ต่างชาติรุมขอแจมยางบึงกาฬ จีนโชว์เครื่องกรีดยางสมองกล

'พินิจ'เผยงานวันยางพาราบึงกาฬประสบความสำเร็จท่วมทัน
อินเดีย อินโดฯ มาเลเซีย และพม่าสนใจขอร่วมแจมด้วย หวัง
รับ.ช่วยหนุนจัดเป็นงานใหญ่ขึ้นในครั้งหน้า | (อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 1

บึงกาฬ

ประชาชนแห่ร่วมงานกันแน่น

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ บริเวณหน้าที่ว่าการ
อำเภอเมือง (ศาลากลางเก่า) จ.บึงกาฬ ได้มี
หน่วยงานและองค์กรในพื้นที่ ประกอบด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บึงกาฬ
กาชาดจังหวัดบึงกาฬ กรมวิชาการเกษตร
และพันธมิตรจำนวนมาก ร่วมจัด "งานกาชาด
บึงกาฬและงานวันยางพารา 2558" ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ บรรยากาศในงาน
เป็นไปอย่างคึกคัก โดยช่วงเช้ามีนักเรียนระดับ
ชั้นประถมกว่า 2 พันคน เข้าชมงาน

ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ กล่าวว่า การ
เข้าชมนิทรรศการงานยางพาราเป็นประโยชน์
ต่อนักเรียนและครู เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการทำสวนยางมากขึ้น โรงเรียนยังสามารถ
ต่อยอดนำความรู้ที่ได้จากการชมและศึกษา
จากนิทรรศการมาเป็นวิชาเสริมความรู้ และ
สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสู่การประกอบ
วิชาชีพได้อีกด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า บรรยากาศภายใน
งานยังมีเกษตรกรชาวสวนยาง นักท่องเที่ยว
ตลอดจนตัวแทนผู้นำจากประเทศเพื่อนบ้าน
เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก โดยบนเวทีมีการจัดการ
แข่งขันกรีดยางพาราระดับจังหวัด และการ
แข่งขันลับมีดกรีดยางระดับจังหวัด ท่ามกลาง
เสียงเชียร์จำนวนมาก เช่นเดียวกับเวทีเสวนา
ต่างๆ มีผู้ให้ความสนใจร่วมฟังมากมายเช่นกัน
อาทิ การเสวนาปราชญ์ชาวบ้านหัวข้อ "ราคา
ขึ้นลงไม่ว่า แต่ทำสวนยางพาราอย่างมีความสุข"
โดยนายสวาท สนิท อดีตประธานเครือข่าย
ยางพาราหนองคาย, เวทีเสวนาจากกรมวิชาการ
เกษตร หัวข้อ "เทคนิคลดต้นทุนการปลูกยาง
สร้างรายได้เพิ่ม" โดยนายเกษตร นายสนธิ
นักวิชาการเกษตรชำนาญพิเศษ ศูนย์วิจัยยาง
หนองคาย กรมวิชาการเกษตร รวมถึงเสวนา
นวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับการทำสวนยาง หัวข้อ
"กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ
นวัตกรรมเพื่อชาวสวนยาง"

แย่งซื้อหลอดชิงรางวัลกาชาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเย็น นายพงษ์
ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ.บึงกาฬ และนางศศิธร
ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ได้
นำคณะเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬขึ้นเวที นำ
สลากของรางวัลกว่า 90 รายการใส่ในหลอด
ชิงรางวัลกาชาดในจำนวน 5,000 หลอด เช่น
จักรยานยนต์ จักรยาน ตู้เย็น โทรี และอื่นๆ
ก่อนจะนำทั้งหมดไปลงมือให้ประชาชนได้
ตักสลากรางวัล โดยมีนางสาวปานบัว บุณปาน
รองกรรมการสายงานด้านการตลาด บริษัท มติ
ชน จำกัด (มหาชน) เป็นสักขีพยาน ท่ามกลาง
ประชาชนที่มารอซื้อสลากนับพันคน

นายพงษ์ศักดิ์กล่าวว่า ตั้งแต่เปิดงาน
ยางพาราและงานกาชาดของจังหวัดบึงกาฬ
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นที่เกิ
นคาดหมาย เพราะได้รับความสนใจจากพี่น้อง
เกษตรกรจำนวนมากทั้งใน จ.บึงกาฬ และจ
ังหวัดอื่นๆ รวมไปถึงจากฝั่ง สปป.ลาว เฉพาะวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีผู้คนมาเที่ยวชมงาน
กว่า 4 หมื่นคน

หลอดจับรางวัล5พันชุดเกลี้ยง

นายพงษ์ศักดิ์กล่าวต่อว่า ได้เกิด
ปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในจังหวัด
ไทย โดยเปิดร้านกาชาดตอนเวลา 16.45 น.
ปรากฏว่าพอถึงเวลา 18.15 น. บัตร 5,000
หลอดถูกขายหมดเกลี้ยง ซึ่งวันนี้เป็นวันที่สอง
ของการจำหน่าย ยังมีพี่น้องประชาชนจำนวน
มากมายยืนเฝ้ารอกันอย่างเนืองแน่น นี่คือนร้าน
กาชาดบึงกาฬ ชาตุนคือกำไร ยิ่งทำยิ่งได้ ยิ่ง
ให้ยิ่งมี เป็นการคืนความสุขให้พี่น้องประชาชน
โดยแท้ คือรางวัล ก ข ค ง ทุกอย่างเกินราคา
20 บาท แล้วก็รางวัลใหญ่จังหวัดก็เอามาลงต่อ
หน้าประชาชนและยังมีรางวัลพิเศษอีกมากมาย

"เมื่อช่วงเย็นผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมพี่น้อง
ที่มาอบรมการทำอาหารตามโครงการของมต
ิชนอคาเดมี สิ่งหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจ มี
ประชาชนจากกรุงเทพฯและจังหวัดอื่นๆ มา
เข้ารับการอบรม แสดงให้เห็นว่า ไม่เพียงแต่
ชาวบึงกาฬเท่านั้น ยังมีจังหวัดอื่นที่ได้ความรู้
ได้อาชีพเป็นเครื่องมือในการนำไปทำมหากิน"
นายพงษ์ศักดิ์กล่าว

จีนโชว์เครื่องกรีดยางด้วยสมองกล

ผู้ทำบิงกัฟกัฟกล่าวต่อว่า ในส่วนภาพรวมการจัดงานยางพารา ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการหรือการแสดงนวัตกรรมด้านยางพาราจากบริษัท รับเบอร์วัลเลย์ กรุ๊ป ของประเทศจีน ที่นำเครื่องมือกรีดยางอัตโนมัติ ใช้ระบบสมองกล 1 ตัวควบคุมการกรีดยางโดยเครื่องที่สามารถติดตั้งกรีดพร้อมกัน 1 พันต้นในเวลาเดียวกัน นับเป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ที่นำมาแสดงในงานยางพาราและงานภาคจังหวัดบึงกาฬ ถือได้ว่าเป็นแห่งแรกของโลก

“การจัดงานในครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจของคนบึงกาฬ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็น

เวทีบั้นเพ็ง สาธิตความรู้ ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ให้ความสำคัญและร่วมกันจัดงานยางพาราและงานภาคจังหวัดบึงกาฬขึ้นในคืนนี้” นายพงษ์ศักดิ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงหัวค่ำมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากอำเภอต่างๆ โชว์จากนักแสดงละครเรื่องบางระจันและลูกไม้ลายรัก อาทิ วาววา นิชาธิย์, มะปร่าง กัญญาณรัตน์, นนท์ กุติศ, ชัญญา อเมริศา และคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งอีสานชื่อดัง เพชร สหรัตน์

นักวิชาการเสวนาแนะลดต้นทุน

ด้านเวทีเสวนา “เทคนิคลดต้นทุนการปลูกยางสร้างรายได้เพิ่ม” นายเกษตร แนบสนธิ นักวิชาการเกษตรชำนาญพิเศษ ศูนย์วิจัยยางหนองคาย กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ต้นทุนของชาวเกษตรกรสวนยางส่วนใหญ่มาจากการกรีดยางมากที่สุดอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะการจ้างกรีดยางจะแบ่งระหว่างเจ้าของยางกับลูกจ้าง ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างจากการกรีด 40-50 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้นทุนที่สูงมาก รองลงมาคือการใช้ปุ๋ย สำหรับเทคนิควิธีการลดค่าใช้จ่ายจากการกรีดยาง มีดังนี้ 1.กรีดยางด้วยตนเองหรืออาจจะวางแผนการกรีดยาง เช่น กรีดยางสลับวันเว้นวัน เพราะระบบน้ำยางจะใช้เวลานานตัว 48 ชั่วโมง บ้านเรากรีดก็เดินไป 2.การใช้ปุ๋ย อาจรวมถึงการซื้อหมักรีดผสมเองกับการใช้ปุ๋ยไม่มากไปหรือน้อยไป การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เข้าช่วย โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก่อนใส่ปุ๋ยเคมี 15 วัน ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ปุ๋ยเคมีทำงานได้ดีขึ้น เป็นการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีลงไป

“นอกจากนี้ การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม การเลือกใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และการดูแลรักษาต้นยาง อาจจะหาพืชคลุมดินมาปลูก เพื่อไม่ให้หญ้าขึ้น อาทิ การปลูกสับปะรดร่วมกับยางพารา นอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังจะช่วยเพิ่มรายได้อีกด้วย” นายเกษตรกล่าว

‘พินิจ’หวังรบ.หนุนยกระดับงาน

นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนายกสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและความสัมพันธ์ กล่าวว่า การจัดงานปีนี้เป็นระดับนานาชาติ ด้วยความสัมพันธ์และความร่วมมือกับบริษัท รับเบอร์วัลเลย์ กรุ๊ป จากนครชิงเต่า ประเทศจีน แขวงเหียงชวงและแขวงบอลิคำไซจาก สปป.ลาว รวมถึงถึงจังหวัดชายฝั่งประเทศเวียดนาม ได้ส่งตัวแทนมาร่วมงาน มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอีกระดับ ทราบมาว่านายจาง เหียน ตัวแทนบริษัท รับเบอร์วัลเลย์ เตรียมลงเสาเข็มสร้างสำนักงานยางพาราที่ จ.บึงกาฬเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“สำหรับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ ทั้งเวียดนาม สปป.ลาว ที่เดินทางมาร่วมงานต้นตัมกมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานของเรา เห็นภาพชัดเจนว่าสามารถยกระดับงานยางพาราบึงกาฬเป็นงานระดับอาเซียนได้ วันนี้ในงานเราเห็นองชาติ 4 ประเทศแล้ว ยังมีกลุ่มพวเขาที่เคยพูดคุยกันในมหกรรมยางพาราที่นครชิงเต่า อยากมาร่วมงานที่ จ.บึงกาฬ มาก แต่อาจติดขัดเรื่องการประสานงาน ปัญหาคิดว่าจะมาร่วมแน่นอน นอกจากนี้ยังมีอินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และพม่าที่สนใจ บิหน้าถ้ารัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง คงได้เห็นมหกรรมยางพาราระดับอาเซียน” นายพินิจกล่าว และว่า ในส่วนของความร่วมมือระหว่างไทย-ลาววันนี้ การท่องเที่ยวมีความชัดเจนขึ้นจากการลงพื้นที่เส้นทางท่องเที่ยวบึงกาฬ-บอลิคำไซ-เหียงชวง ผลตอบรับดีมาก ต่อไป จ.บึงกาฬ อาจพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องอาหาร ที่พัก และความสะอาด เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนจะเป็นฮับเชื่อมต่อไปยังแขวงบอลิคำไซ แขวงเหียงชวง สปป.ลาว ไปถึงฮานอย ประเทศเวียดนาม เชื่อมกวางสีหนานจิง และเส้นเงิน ประเทศจีน

จีนเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ที่แรก

นายจาง เหียน ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท รับเบอร์วัลเลย์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ในเรื่องราคายางของไทยที่ตกลงเรื่อยๆ สำหรับปลายมือของผู้ใช้ยางพาราหรือโรงงานผู้ผลิตนั้นก็มีความทุกข์เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าราคาถูกแล้วเราจะมีความสุข เราต้องการแก้ปัญหาเกษตรกรเช่นกัน เคยมีโอกาสพบกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้นำความคิดเห็นเรื่องวิธีการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำไปนำเสนอ คือต้องยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราขึ้น เน้นการแปรรูปเพิ่มมูลค่าของยางจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ซึ่งการจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก็ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ

การยกระดับการปฏิรูปอุตสาหกรรมยางพาราต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ประเทศจีนมีความพร้อมที่จะนำประสบการณ์ที่สะสมมาหลายสิบปี เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด นำมาแลกเปลี่ยนกับประเทศไทย วันนี้ได้ตกลงกับนายพินิจ คนชยัน นายจ.อบจ.บึงกาฬ เรียบร้อย แล้วว่าจะนำเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อสร้างรายได้สร้างมูลค่าให้สินค้า นอกจากนี้สินค้าที่แปรรูปจาก จ.บึงกาฬ ก็มี การนำไปจำหน่ายที่เมืองจีนด้วย อย่างการ

มาร่วมงานครั้งนี้พวกเราไม่ได้มาเมื่อเปล่า นำเครื่องมือกรีดยางอัตโนมัติที่ไม่ต้องใช้แรงงานเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของประเทศจีน มาเปิดตัว งานยางพาราบึงกาฬเป็นงานแรกที่มีการเปิดตัวเทคโนโลยีนี้ ก่อนจะขยายตัวไปทั่วโลก และในอนาคตต่อไปให้ไว้ใจได้ว่าทางเราจะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ มาแลกเปลี่ยนกับประเทศไทย ที่ จ.บึงกาฬ เป็นประเทศแรกอย่างแน่นอน”

กรมวิชาการเสนอทำถนนยาง

นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กำลังรอให้ พล.ต.ต.ชจร สัยวัตร และ พล.อ.ชำนาญ เรียงประมุข นัดหมายเข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราด้วยการแปรรูป พร้อมกับนายพินิจ คนชยัน นายจ.อบจ.บึงกาฬ ก่อนหน้าเสนอไปยังรัฐบาลบ้างแล้ว และสมัยที่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เป็นเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นำโครงการถนนยางพาราไปใช้กับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะทาง 100 กว่ากิโลเมตร ซึ่งปลายปีที่ผ่านมารัฐบาลมาเลเซียมาดูงานที่เมืองไทยให้ความสนใจเรื่องถนนยางพารามาก ได้เอากลับไปทำที่มาเลเซียแล้ว ขณะที่กรมวิจัยมาเป็น 10 ปี เสร็จตั้งแต่ปี 2542 แต่ไม่เคยเอาไปทำก่อน

“เราอยากให้เกิดการใช้งานเยอะๆ โดยเฉพาะเจาะจงว่าเป็นประเทศไทย ถ้าเกิดการใช้อย่างพาราในหลายประเทศจะส่งผลให้ราคายางพาราดีขึ้น คาดหวังว่าถ้าเข้าไปเสนอ พล.อ.ประวิตร จะเกิดถนนลาดยางทั่วประเทศ เห็นว่าเรามียางพาราที่เก็บต้นทุนไว้ค่อนข้างเยอะหลายแสนตัน ถ้าเอามาขายหรือทำผลิตภัณฑ์อื่นเช่น ล้อรถ ลูกมืองก็มีความเท่าเทียม คือเพิ่มผลิตภัณฑ์ในตลาด แล้วอย่างใหม่ก็เข้ามาในสต็อกอีก คิดว่ายางพาราที่เก็บไว้ควรจะนำมาทำสิ่งที่ไม่เคยมีและเป็นสิ่งที่มีศักยภาพ เช่น การทำถนน กว้าง 2 เลน ยาว 1 กิโลเมตร ใช้ยาง 2.7 ตัน จะทำให้อย่างพาราที่เก็บในสต็อกหายไปทันที หรือจะนำไปทำสนามกีฬาหรือทางเดิน ตาราง



ผู้โชคดี - น.ส.อำพรค มาภาค อยู่บ้านบึงโฮ ด.บึงโฮ อ.เขกา จ.บึงกาฬ กลายเป็นผู้โชคดีในการจับรางวัลรถจักรยานยนต์ จ.บึงกาฬ ได้รับรถจักรยานยนต์ บริเวณหน้าทำการอำเภอเมือง (ศาลาลงแก) จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์

เมตรหนึ่งใช้ยางพารา 7-10 กิโลกรัม เป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในตลาด พออยู่ในสต็อกไม่มีจะทำให้ยางมีราคาเพิ่มขึ้นตามระบบอุปสงค์ อุปทาน" นางนพรัตน์กล่าว

แนะแปรรูปทำง่ายไม่ยาก

นางนพรัตน์กล่าวอีกว่า การทำถนนยางพารามีคุณสมบัติดีกว่าถนนยางมะตอยคือมีความแข็งแรงทนทานมากกว่า ทนต่อความร้อน คืบตัวกลับทำให้การแตกน้อยและการสึมน้อยกว่า แต่จะมีราคาแพงกว่าถนนยางมะตอยตารางเมตรละ 60 บาท เงินส่วนต่างตรงนี้ อาจใช้จากบที่เคยจะแจกให้เกษตรกรเลยๆ มาใช้ทำถนนแทนได้

"ในเรื่องการแปรรูปยางพาราบ้านเราในระดับกลางน้ำถือว่าเก่งที่สุดแล้ว เหลือแต่การพัฒนาต่อยอดไปถึงปลายน้ำให้ได้ แต่จะตั้งโรงงานแปรรูปกลางน้ำเลยก็ต้องดูปริมาณยางพาราก่อนว่า ถ้ามียางพารา 10 ตัน อาจจะใช้เครื่องมืออย่างเดียว แต่ถ้ามียางพารามากกว่านั้น อาจจะต้องมีเครื่องมือมาช่วยเพิ่ม ส่วนการแปรรูปปลายน้ำเรื่องเทคโนโลยีไม่ยาก ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ ซึ่งต้องดูตลาดด้วย อย่างตอนนี้หมอนยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาส ต่างจากเมื่อก่อนที่การผลิตหมอนหรือที่นอนต้องทำออกมาจากโรงงานขนาดใหญ่ แต่ตอนนี้ไม่ใช่ บางอย่างสามารถปรับได้ เช่น การทำหมอน อาจจะทำหมอนสำหรับหมอน 5 ใบ การอบหมอนจากเดิมอบในตู้ก็เปลี่ยนมาเป็นึ่งแทน สามารถทำกันในกลุ่มเล็กๆ อาจจะ 4-5 บ้านที่อยู่ใกล้กันรวมกลุ่มกันได้ วันหนึ่งอาจจะทำได้ 10-20 ใบ ต้นทุนใบละ 200 บาท แต่ขายส่งได้ 300-400 บาท อย่างที่ขายในห้างใหญ่ราคาใบละ 900 บาท" นางนพรัตน์กล่าว

ไทยฮั้วเสนอวิธีผลิตยางดูแลสวล.

นายบัญชา เจษฎาวินูช ผู้จัดการโรงงานไทยฮั้วยางพารา สาขาบึงกาฬ กล่าว ว่า มาร่วม

ออกบูธในงานวันยางพาราบึงกาฬ นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับซีเอสอาร์เป็นเรื่องความสัมพันธ์กับชุมชนและแสดงวิธีการจัดการดูแลและบำบัดสิ่งที่เป็นมลภาวะ ในประเทศไทยยังขาดความเข้าใจเรื่องมลภาวะ เมื่อเอาซียางมาผลิตมันก็จะเกิดน้ำเสียและมลภาวะที่เป็นพิษขึ้น ตรงนี้การดูแลจะต้องมีระบบบำบัดที่มีมาตรฐานซึ่งจะจัดแสดงในงาน เพราะสถานการณ์เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหา อยากให้เกษตรกรได้มาร่วมรับชมและรับทราบในเรื่องนี้ด้วย

"ปัญหาเรื่องยางพารากับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่หากทุกคนช่วยกันไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ต้องทำความเข้าใจกับชุมชน นอกจากจะสอนปลูกยาง สอนกรีดยางแล้ว ควรสอนให้รักษาสีสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทำยาง โรงงานส่วนใหญ่มีระบบดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดีแล้ว แต่ระหว่างทางที่มีปัญหาเกิดก่อนมาถึงโรงงาน เช่น น้ำยางที่ไหลลงถนน ทำให้เกิดน้ำเสียระหว่างทาง แก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการที่ชาวบ้านทำยางแห้งมาก่อนจะทำให้ปัญหานี้หมดไป ส่วนของจำนวนยางพาราในท้องตลาดขณะนี้ จำนวนผู้ผลิตยางกับคู่บริโภค ตัวเลขยังห่างไม่มาก แต่ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องค่าแรง เช่น 300 บาท แต่กรีดยางได้ไม่ถึง 300 บาท ทำให้ต้นทุนมากขึ้น และเรายังไม่มีนวัตกรรมหรือเครื่องมือที่จะมาใช้แทนแรงงานคนในส่วนของราคายางตกต่ำ ไม่ใช่แค่เกษตรกรผู้ปลูกยางเท่านั้นจะมีปัญหา โรงงานได้รับผลกระทบเช่นกัน เนื่องจากโรงงานขายยางพารา ยกขึ้น เพราะต่างประเทศไม่ซื้อยางจากเรา ไม่ใช่โรงงานอยากจะทำราคาให้ต่ำ แต่เราต้องบริหารต้นทุนให้แข่งขันได้ ส่วนจะพัฒนาไปถึงการแปรรูปมากขึ้นนั้น คงไม่สามารถทำได้แค่เอาตัวให้รอดก่อน ในภาวะขณะนี้ ส่วนอนาคตมองว่าเกษตรกรยางพาราก็คงอยู่ได้ แต่เราต้องพัฒนาตัวเองให้ทันกับโลก" ผู้จัดการโรงงานไทยฮั้วยางพารา สาขาบึงกาฬกล่าว

ชาวนาเชียงรายเมินโครงการธ.ก.ส. ร่วมขอ 'สินเชื่อดีลขายข้าว' น้อย

๘ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ นายรินทร์ สมสะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เชียงราย กล่าวว่า โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2557/2558 ได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 จะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ให้ชาวนาที่ยังไม่ขายข้าวและให้เก็บไว้ในยุ้งฉาง สามารถกู้เงินปลอดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือนนับจากวันที่ แม้ทางธนาคารจะประชาสัมพันธ์ออกพบปะชาวนา ซึ่งมีการลงชื่อเพื่อร่วมโครงการกว่า 1,213 ราย แต่นับแต่เริ่มโครงการมีมาเข้าร่วมโครงการเพียง 121

ราย รวมน้ำหนัก 507 ตัน วงเงินประมาณ 6,369,000 บาท ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ค่อนข้างมาก ทั้งประเทศวางเป้าในส่วนของรายคน 1.5 ล้านตัน และสถาบันการเกษตรอีก 5 แสนตัน

นายรินทร์กล่าวว่า ขณะนี้ชาวนาได้ใช้เครื่องมือหรือรถเกี่ยวแทนกำลังคนเหมือนในอดีต เป็นลักษณะของการเกี่ยวข้าวดิบ ไม่มีการพักข้าวให้แห้ง เมื่อเก็บแล้วต้องตากให้แห้ง ชาวนาก็ไม่มีที่ตากและไม่มียุ้งฉางที่จะเก็บในปริมาณมาก จึงตัดสินใจขายในราคาตลาดไป ทำให้เหลือมาเข้าโครงการไม่มาก ที่เข้ามาร่วมส่วนใหญ่เป็นการเกี่ยวข้าวด้วยมือเท่านั้น

เปิดแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานชุมชนเขตทุ่งครุ



★ ชุมชนและกลุ่มการเกษตร เขตทุ่งครุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับสำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร เปิดงาน **แหล่งเรียนรู้ชุมชนพลังงานชุมชนและการเกษตร เขตทุ่งครุ** โดยนายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธาน เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ณ **กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ** ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 8 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

ปัจจุบันมีชาวบ้านในเขตทุ่งครุรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์เลี้ยงสัตว์ ซึ่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด กรุงเทพมหานคร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ **เกษม มหันตเกียรติ** เลขาธิการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ และประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะเขต 1 กล่าว

การรวมกลุ่มดังกล่าวทำให้ **วิธีการเลี้ยงแพะ** ของชาวทุ่งครุพัฒนาไปไกลมากกว่าเดิมที่ถูกชาวบ้านใกล้เคียงร้องเรียน เป็นประจำเรื่อง 'กลิ่น' และ 'เสียงรบกวน' ประกอบการเลี้ยงแบบเดิมคือแบบปล่อยให้แพะหากินวัชพืชทั่วไป ส่งผลไปสร้างความรำคาญให้เพื่อนบ้าน

แต่ปัจจุบัน **เลี้ยงในระบบฟาร์ม** จัดการกับกลิ่นและของเสียได้ดีขึ้น ควบคุมโรคได้ทั่วถึง ที่สำคัญคือมีการพัฒนาพันธุ์ให้มีความสมบูรณ์ทั้งคุณภาพเนื้อ คุณภาพนม จนเป็นที่ต้องการทั้งจากเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะด้วยกัน และยังเป็นที่ต้องการของกลุ่มบริโภคนเนื้อแพะ เลขาธิการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ กล่าว



▲ ระบบฟาร์มเลี้ยงแพะของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ



▲ ทีมนักวิจัย มจร.

"เรามีสมาชิกในกลุ่มประมาณ 65 คน มีแพะรวมกันทั้งหมดประมาณ 3,400 ตัว เป็นแพะนมประมาณ 60-70% ที่เหลือเป็นแพะเนื้อ ที่จริงแล้วแพะกำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคอย่างมาก แต่ปัญหาของชาวทุ่งครุในปัจจุบันคือ กลุ่มผู้เลี้ยงแพะไม่สามารถขยายตัวไปได้มากกว่านี้ เนื่องจากพื้นที่เขตถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สีเขียว คือเป็นที่อยู่อาศัย จะทำการเกษตรต้องอยู่ในการควบคุม แต่เราก็พยายามปรับตัว คือเน้นการค้าขายทอดความรู้ให้กับเพื่อนเกษตรกรพัฒนา ระบบฟาร์ม พัฒนาคุณภาพและพันธุ์ จนเป็นที่ต้องการของเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้



▲ จุมพล สำนภาพล รองทอคมันฝรั่งทดสอบพลังงานไบโอดีเซล

ที่มักจะสั่งซื้อพันธุ์แพะจากเราไปเลี้ยง และนำองค์ความรู้จากประสบการณ์ของเราไปประยุกต์ใช้ ซึ่งที่ผ่านมเราไม่เคยหวงและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงแพะมาตลอด" นายเกษม กล่าว

นอกจากองค์ความรู้ด้านเลี้ยงแพะ มจร.ยังได้ติดตั้ง ระบบก๊าซชีวภาพ ให้กับกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ โดยนำของเสียจากฟาร์มมาใช้ให้เกิดเป็น "พลังงานทดแทน" ด้านก๊าซหุงต้มในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จะจัดการของเสียได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยคณะทำงานได้ทำการติดตั้งพร้อมทั้งลงไปให้คำปรึกษากับเกษตรกร



▲ พร้อมให้เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน

ตั้งแต่ช่วงปี 2557 ที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้ มจร.ซึ่งทำงานส่งเสริมพัฒนาและติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพให้กับเกษตรกรมาหลายปี แต่ส่วนใหญ่ทำให้กับเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล หรือต่างจังหวัดเท่านั้น เนื่องจากไม่คิดว่าคนในพื้นที่ กทม.จะมีความต้องการพลังงานทดแทนเช่นกัน แต่เมื่อได้มีโอกาสมาเรียนรู้กับกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ ก็พบว่า เกษตรกรในเขตเมืองให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และก๊าซชีวภาพก็สำคัญมากกับเกษตรกรทั้งเรื่องลดค่าใช้จ่ายและการจัดการของเสียจากฟาร์ม **อรอนัท ปุรุฑ์จรัสวงศ์** ตัวแทนคณะทำงานฯ กล่าว

สำนักงานเขตทุ่งครุคาดหวังว่า แหล่งเรียนรู้แห่งนี้จะเป็นตัวอย่างของการเลี้ยงสัตว์ที่มีความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้สภาพสังคมเมืองหลวงอย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งเรียนรู้พลังงานชุมชนได้เป็นอย่างดี

"ทั้งนี้ผลการดำเนินงานยังก่อให้เกิดองค์ความรู้และแนวคิดที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม และประกอบอาชีพเกษตรกรภายในชุมชน เป็นการสร้างเวทีเสวนาให้กับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องได้มาพบกัน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้พลังงานชุมชนนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน เกษตรกร และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องเรียนชุมชน" **สุวิทย์ สุขฤทัยในธรรม** ผู้อำนวยการสำนักงานเขตทุ่งครุ กล่าว ๘

ประชุมจำหน่ายข้าว : เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 ก.พ. ที่สี่เอสไอ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร ปลัดกระทรวงยุติธรรม แถลงประชุมติดตามทุจริตโครงการรับจำหน่ายข้าว ทั้งนี้ พล.ต.อ.ชัชวาลย์กล่าวว่า คดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบดีเอสไอ ปปง. พิจารณาภายหลังจากที่ปป.ช.ชี้มูลความผิดนักการเมือง สามารถที่จะนำ พ.ร.บ.การฟอกเงินดำเนินการเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จุดที่ ปป.ช.อาจมีข้อสงสัยไม่สามารถขยายผลเอาผิดได้ ทั้งนี้ ทางดีเอสไอจะได้มีการประสานไปยังปป.ช.และกระทรวงพาณิชย์เพื่อร่วมกันทำงานดำเนินการไม่ให้ขาดช่วงตอนของกระบวนการยุติธรรมไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีนี้กระทรวงยุติธรรมเห็นว่าทุจริตโครงการรับจำหน่ายข้าวเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบ้านเมืองและจะเป็นตัวอย่างสำหรับการดำเนินคดีเอาผิดพฤติกรรมลักษณะเดียวกันนี้ในรายอื่นๆต่อไป.

ประชุมทุจริตมัน : เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๘ ก.พ. ที่ดิเอสไอ พ.ต.ท.กรวัชร ปานประภากร ผบ.สำนักปฏิบัติการคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.ท.ปิยวิษณุ วงศ์สวัสดิ์ รองผอ.องค์การคลังสินค้า พร้อมเจ้าหน้าที่ตัวแทนจาก อคส. ร่วมประชุมสรุปคดีทุจริตมันสำปะหลัง ทั้งนี้ พ.ต.ท.กรวัชรเผยว่า ดีเอสไอ จะรับสำนวนจากพนักงานสอบสวนที่เป็นเจ้าของคดีทั้ง ๕ สถานีตำรวจที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรวบรวมข้อมูลก่อนเสนอต่อที่ประชุม กคพ. ในวาระแรกที่มีการเปิดประชุม กรณีดังกล่าวจากการรวบรวมข้อมูลส่งผลเสียหายต่อภาครัฐมากกว่า 4,๐๐๐ ล้านบาท ด้าน พ.ต.ท.ปิยวิษณุเผยว่า อคส.รวบรวมข้อมูลหลักฐานของบริษัทที่น่าเชื่อว่าเข้าข่ายกระทำผิดส่งดีเอสไอเพื่อเสนอต่อที่ประชุม กคพ. คดีทั้งหมดต้องตรวจสอบอีกครั้งว่ามีความเชื่อมโยงกันเป็นขบวนการเหมือนกับบริษัท เกษตรพืชผล อินเตอร์เทรด หรือไม่.